

Số: 04 /BPB-CT

Côn Đảo, ngày 12 tháng 7 năm 2017

BÀI PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH MTTQ HUYỆN
(Tại kỳ họp thứ tư-HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021)
(Ngày 20/7/2017)

Kính thưa: - *Chủ tọa kỳ họp;*
- *Các vị lãnh đạo huyện;*
- *Các vị Đại biểu HĐND huyện;*
- *Kính thưa các vị khách quý.*

Kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra trong thời điểm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ giữa năm 2017. Lời đầu tiên, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo huyện; các vị đại biểu HĐND huyện; các vị đại biểu khách mời lời chúc mừng sức khỏe, hạnh phúc và đoàn kết. Chúc Kỳ họp lần thứ tư HĐND huyện khóa XI đạt kết quả tốt, đáp ứng được niềm tin và kỳ vọng của cử tri và nhân dân huyện nhà.

Kính thưa các vị đại biểu;
Kính thưa kỳ họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung tình hình kinh tế xã hội của huyện đạt khá, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. MTTQ, các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của huyện, gắn với việc triển khai và thực hiện Nghị quyết TƯ4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham gia phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân bầu, gắn với việc nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân để tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp HĐND. Tăng cường công tác phối kết hợp với chính quyền, các ngành chức năng để không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Chính quyền. Không ngừng phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau xóa

nghèo, làm giàu chính đáng, giữ gìn ANCT, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ môi trường.

Những việc làm trên đã góp phần cùng với Đảng, Chính quyền thực hiện đạt kết quả những chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017, góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Và cũng từ các lần hội nghị tiếp xúc cử tri, nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân của Mặt trận, các tổ chức thành viên để tập hợp các ý kiến kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân 10 khu dân cư và của các Tổ Đại biểu HĐND huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã tổng hợp, gửi đến Thường trực HĐND, UBND huyện để làm cơ sở cho việc chất vấn và trả lời chất vấn. Cũng tại kỳ họp này, thay mặt Ủy Ban MTTQ huyện, tôi xin tổng hợp, phản ánh và kiến nghị một số vấn đề mà hầu hết cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm như sau:

1. Tình trạng cát nhà tạm trên đất nông nghiệp vẫn tiếp tục xảy ra; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở; việc cải tạo, nâng cao mặt bằng đất, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ trồng lúa sang trồng hoa màu, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng cao đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Có người thì được, có người thì không, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Việc này, đề nghị UBND huyện có hướng giải quyết một cách căn cơ, lâu dài. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh, như lời Bác Hồ từng căn dặn.

2. Giá đất bồi thường cho người bị thu hồi đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi trong thời gian qua tại Côn Đảo là chưa “phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường” hiện nay tại Côn Đảo, là quá thấp so với giá trị thật khi giao dịch chuyển nhượng tại thời điểm Nhà nước bồi thường giá đất. Tức là khi người có đất nhận tiền bồi thường không mua được mảnh đất khác tại cùng một thời điểm với cùng một diện tích như nhau. Việc này, đã phát sinh khiếu kiện, gây không ít khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong thời gian qua, cũng như nhiều dự án trong thời gian sắp tới, do yêu cầu phát triển của Côn Đảo. Đề nghị UBND huyện kiến nghị với Tỉnh sớm nâng mức bồi thường giá đất cho phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường hiện nay tại Côn Đảo theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn liên quan.

3. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè; để xe gắn máy dưới lòng đường; xe tải không phủ bạt hoặc có phủ bạt nhưng che chắn không kín vẫn ngang nhiên diễn ra hàng ngày, mặc dù UBND huyện hứa sẽ có những biện pháp quyết liệt để xử lý, nhưng vẫn chưa thấy có kết quả mà cử tri và nhân dân bức xúc, kiến nghị giải quyết nhiều lần. Đề nghị UBND huyện quyết liệt hơn nữa để lập lại trật tự, kỷ cương, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

4. Tình trạng sử dụng chất ma túy đang có chiều hướng ngày càng gia tăng. Đề nghị Công an có biện pháp quyết liệt hơn trong công tác đấu tranh, phòng chống tệ nạn

ma túy trên địa bàn huyện Côn Đảo, là địa bàn vốn rất nhỏ hẹp và cách ly đất liền, đồng thời, buộc đưa đi trại cai nghiện tập trung để tránh lây lan cho người dân, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên.

5. Hiện nay, đất trong phạm vi Khu dân cư số 5 được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ. Nhiều bà con cử tri có đất tại khu vực này có nhu cầu xây cất nhà để ở hoặc kết hợp vừa để ở, vừa để kinh doanh mua bán có được không? Cũng tại khu vực này, gần cơ quan Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, đất đã được cấp cho nhiều cử tri có thu tiền sử dụng đất từ hơn 10 năm nay nhưng người được cấp đất chưa được cắm mốc trên thực địa để xác định rõ vị trí, ranh giới đất, cũng như chưa được sang lấp mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, nước, để người có đất phát huy hiệu quả của đất. Việc này, đề nghị UBND huyện sớm triển khai thực hiện, tránh tình trạng về lâu về dài, khi người có đất tại khu vực này chuyển nhượng cho người này, rồi người khác, trong khi chưa xác định được thực tế vị trí, ranh giới đất sẽ rất phức tạp, như tình trạng lô K thuộc Khu dân cư số 6 hiện nay.

Cuối cùng, một lần nữa thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các vị Đại biểu HĐND huyện làm tròn trách nhiệm của mình trước cử tri.

Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- TTr.HU
- TTr. HĐND, UBND huyện;
- Các đoàn thể CT-XH huyện;
- Lưu.

TM. ỦY BAN MTTQVN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Hóa